

Số: /BC-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### **Công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023 và triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”**

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tại Văn bản số 1711/SVHTT-QLVHGĐ ngày 21/8/2023 về việc báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023 và triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”, Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023 và triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Huyện Tây Sơn nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bình Định, toàn huyện hiện có 21 di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, danh thắng được xếp hạng, trong đó có 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 08 di tích cấp quốc gia và 11 di tích, danh thắng cấp tỉnh. Thời gian qua, việc tổ chức các hoạt động lễ hội phần lớn đều gắn liền với các dịp Lễ, Tết, các ngày kỷ niệm và được triển khai tại các điểm di tích lịch sử văn hóa, cách mạng trên địa bàn.

#### **II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quản lý và tổ chức lễ hội**

- Căn cứ Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/QĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức Lễ hội; thực hiện các kế hoạch, công văn chỉ đạo của UBND tỉnh; hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao, trong thời gian qua, UBND huyện Tây Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đảm bảo các yêu cầu trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn. Trong năm 2023, UBND huyện đã xây dựng và ban hành 09 kế hoạch tổ chức và phối hợp tổ chức các lễ hội, các ngày kỷ niệm. Cụ thể: Đã ban hành 01 kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; 08 kế hoạch tổ chức và phối hợp tổ chức gồm: Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, Lễ dâng hoa - dâng hương tưởng niệm vụ Thảm sát Bình An (26/02), Lễ Tưởng niệm Ngày mất Nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng (14/4 âm lịch); kỷ niệm Chiến thắng Thuận Hạnh (22/8); kỷ niệm Chiến thắng Thuận Ninh (18/9); Lễ khánh thành Di tích Mộ Võ Xán; Lễ khánh thành Đền thờ Đại tu đồ Võ Văn Dũng, Kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Bình Định lần thứ VIII năm 2023, Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ giỗ

Hoàng Đê Quang Trung (29/7 âm lịch). Đồng thời, UBND huyện cũng đã ban hành 08 văn bản chỉ đạo triển khai về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống dịch bệnh trong các dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội; về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn, quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

- Trong năm 2023, UBND huyện cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, tổ chức các lễ hội được diễn ra an toàn. Cụ thể, đã ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 27/12/2022 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân 2023 trên địa bàn huyện; văn bản số 64/UBND-VX ngày 19/01/2023 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế; văn bản số 18/UBND-NC ngày 06/01/2023 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023 trên địa bàn huyện...

- Công văn số 545/UBND-VX ngày 21/4/2023 Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định về quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho các di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 18/4/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Công văn số 574/UBND-NC ngày 24/4/2023 về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 trên địa bàn huyện.

- Công văn số 1426/UBND-NC ngày 30/8/2023 về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường.

## **2. Công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ**

Thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - thể thao huyện, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở ở các xã thị trấn về công tác lễ hội. Tuyên truyền lồng ghép trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

văn hóa” hàng năm gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện nên việc tổ chức lễ hội đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước; tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Các lễ hội, lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; nghi lễ được thực hiện trang nghiêm, bảo đảm theo nghi thức truyền thống, không xảy ra các hiện tượng bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống, thuần phong, mỹ tục của địa phương, của dân tộc. Công tác thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được đảm bảo. Việc sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện chặt chẽ.

### **3. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện**

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Tây Sơn đã xây dựng 09 kế hoạch thực hiện, kế hoạch phối hợp, đồng thời thành lập Ban tổ chức địa phương để triển khai thực hiện trong các ngày Lễ, ngày kỷ niệm, gắn với việc tổ chức lễ hội cấp huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Trên cơ sở danh sách lễ hội trong toàn tỉnh, trên địa bàn huyện Tây Sơn có 02 lễ hội tiêu biểu được quản lý, theo dõi gồm: Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và Lễ giỗ Tiên hiền Lộc Đổng Kiên Giang. Cụ thể về công tác quản lý, triển khai tổ chức thực hiện và các hoạt động từng lễ hội cụ thể như sau:

- Về Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (Mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng âm lịch hàng năm): Hàng năm, UBND huyện đã phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức các hoạt động lễ hội như: Lễ dâng hương tại Đài Kính Thiên, Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt tại Di tích Gò Lãng; Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt - Bảo tàng Quang Trung. Đây là lễ hội lịch sử nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của Triều đại Tây Sơn với những chiến công hiển hách của anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ với Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789. Đây là lễ hội lớn nhất trên địa bàn huyện. Ngoài phần lễ, phần hội được diễn ra với các hoạt động như: Biểu diễn võ thuật, hát tuồng, hội đánh bài chòi dân gian, các gian hàng trò chơi dân gian và trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch Bình Định... Lễ hội thường xuyên thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách từ khắp các tỉnh thành khác.

- Về Lễ giỗ Tiên hiền Lộc Đổng Kiên Giang: Là Lễ giỗ hai vị tiên hiền Lê Kim Bôi, Lê Kim Bảng, người có công khai khẩn công trình thủy lợi Lộc Đổng, được nhân dân lưu truyền từ xưa, diễn ra vào ngày 20 tháng Giêng (âm

lich) tại xã Tây Phú, do UBND xã Tây Phú phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện và Công ty Cổ phần Du lịch Hàm Hồ Rosa Alba tổ chức. Lễ hội thực hiện theo nghi thức dân gian bao gồm: Tổ chức tảo mộ, dâng hương; phần lễ: Cũ Chánh bái, có gia lễ, chiêm trống, bộ nhạc cổ, cờ ngũ sắc, bài văn tế cúng, tổ chức dâng hương. Phần hội tổ chức cho cán bộ, nhân dân dâng hương, phục vụ khách tham quan đến viếng và thụ lộc lễ giỗ.

- Ngoài 02 lễ hội tiêu biểu, UBND huyện cũng đã chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các lễ hội khác tại các địa phương như: Lễ giỗ Ông Văn Phong tại Di tích Đền thờ Văn Phong (xã Tây An); Tín ngưỡng Lễ cúng Thanh minh tại các miếu, đình trên địa bàn các thôn, làng, khối phố và một số lễ hội gắn với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Ba Na sinh sống trên địa bàn huyện.

#### **4. Công tác kiểm tra việc thực hiện theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính Phủ**

UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, các đội kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành 04 đợt kiểm tra, đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch tổ chức các đợt kiểm tra trong quá trình tổ chức và trong thời gian diễn ra các lễ hội của địa phương; kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn trong các đợt cao điểm đón khách du lịch. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình tổ chức. Không có lễ hội xảy ra các sai phạm bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP về hành vi vi phạm trong việc tổ chức lễ hội và các quy định có liên quan, góp phần xây dựng hình ảnh của huyện Tây Sơn thân thiện, an toàn, hấp dẫn.

### **5. Đánh giá chung**

#### **5.1. Thuận lợi**

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh, của Huyện ủy nên nhiều di tích lịch sử trên địa bàn huyện được đầu tư trùng tu, tôn tạo và xây dựng ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân địa phương. Các hoạt động lễ hội đều được sự hỗ trợ tích cực của Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ngành liên quan. Cán bộ và nhân dân luôn có ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử văn hóa, cách mạng của cha ông để lại.

Nhìn chung, hầu hết các hoạt động lễ hội, kỷ niệm trên địa bàn huyện trong thời gian qua được tổ chức thiết thực, sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và du khách đến tham dự, vui chơi, thưởng lãm. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm. Các nội dung chương trình diễn ra trang nghiêm, đúng nghi thức. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy được đảm bảo; không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoan, chèo kéo khách. Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm từ trước, trong và sau lễ hội. Người tham gia lễ hội chấp hành nghiêm nếp sống văn

minh trong lễ hội theo đúng quy định tại Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về tổ chức và quản lý lễ hội.

### **5.2. Khó khăn**

Năm 2023, các hoạt động kỷ niệm và triển khai tổ chức các lễ hội trên địa bàn huyện nói chung diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại các vấn đề như: Việc bán hàng rong tại Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; việc tăng giá vé trông giữ xe cho du khách chưa đúng quy định vẫn còn diễn ra. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sau lễ hội có lúc, có nơi chưa được đảm bảo.

### **5.3. Nguyên nhân**

Việc tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch cho người dân và du khách chưa được thường xuyên, liên tục. Ý thức một bộ phận người dân và du khách trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường khi tham gia các hoạt động lễ hội chưa cao.

## **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI**

1. Tiếp tục chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/QĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn, quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội và các kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh. Tăng cường giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc của lễ hội, các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Triển khai thực hiện Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép. Không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

3. Hàng năm, xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cụ thể; chỉ đạo các ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra việc quản lý và tổ chức lễ hội theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong việc thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023 và triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”. Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh theo dõi, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở VH&TT;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Phòng VH&TT huyện;
- C, PVP VX, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Mỹ**